

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-TH₆
V/v báo cáo trả lời kiến nghị đề
xuất của cử tri thuộc thẩm quyền
giải quyết của tỉnh

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Văn bản số 248/BC-ĐĐBQH ngày 12/10/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh báo cáo, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh như sau:

Câu 1. Tuyến đê Hữu Nghèn đi qua xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (từ xã Thạch Khê đến đường Quốc lộ 15B) đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đê để đảm bảo phục vụ sản xuất và giao thông của người dân. (Cử tri xã Thạch Sơn và xã Thạch Long, huyện Thạch Hà).

Trả lời:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện Thạch Hà về hỗ trợ nguồn ngân sách triển khai các công trình cấp bách trên địa bàn huyện Thạch Hà, trong đó có đầu tư nâng cấp tuyến đê Hữu Nghèn đi qua xã Thạch Sơn (tại Văn bản số 6149/UBND-NL₁ ngày 18/10/2022).

Tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí đầu tư nâng cấp tuyến đê Hữu Nghèn là khá lớn (khoảng 105 tỷ đồng), trong khi nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chi nên chưa cân đối được vốn để đầu tư dự án. Thời gian tới, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Câu 2. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh có nhiều dự án đã được quy hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện như: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; Khu Đô thị Lam Hồng Garden Park City; dự án Khu âu thuyền sông Cụt; dự án Thành phố giáo dục; dự án Bệnh viện Ngọc Linh làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng quy hoạch dự án. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp xử lý. (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

Trả lời:

1. Về dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh:

- Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 với tổng mức đầu tư dự kiến 1.498 tỷ đồng và bố trí vốn từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2022 là 819,897 tỷ đồng, dự kiến bố trí nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2023-2025 và chuyển tiếp giai đoạn sau năm 2025 là 678,103 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn lập báo cáo khả thi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định; dự kiến khởi công vào đầu năm 2024.

- Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Tây: hiện các nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phân bổ hết cho các nhiệm vụ, dự án theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; nguồn vốn ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2021-2025 (ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn) đã được phân bổ và dự kiến phân bổ cho các nhiệm vụ: thanh toán nợ XDCB, đối ứng ODA, chuyển tiếp, các dự án dở dang¹...nên việc bố trí vốn đầu tư dự án ở giai đoạn này còn gặp khó khăn. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố chủ động rà soát, cân đối đầu tư từ nguồn cơ chế, chính sách² đặc thù nhằm tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh để xây dựng phương án triển khai thực hiện.

2. Khu Đô thị Lam Hồng Garden Park City:

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City tại các phường Nam Hà, Văn Yên và Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 với quy mô diện tích 262,04ha. Sau khi đồ án được phê duyệt, Công ty cổ phần Crystal Bay đã có hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại tại điểm g, khoản 1, Điều 31 Luật đầu tư số 61/2020/QH14.

Quá trình thẩm định, lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã có Văn bản số 547/UBND-XD ngày 13/02/2023 (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 1524-TB/TU ngày 13/01/2023); theo đó dự án đang còn một số nội dung chưa đảm bảo điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể như: chưa phù hợp với Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐUBND ngày 09/10/2015; chưa phù hợp Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Tĩnh đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 29/6/2018; chưa có

¹ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

² Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh.

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 03/7/2023.

Ngày 12/5/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3561/BKHĐT-GSTĐĐT về việc dừng xem xét hồ sơ dự án để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Hiện nay, theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự thì dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh.

Để sớm triển khai dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Hà Tĩnh cập nhật, bổ sung dự án vào đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh, Chương trình phát triển đô thị; danh mục công trình dự án cần thu hồi đất năm 2024, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình HĐND tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai, thực hiện dự án.

3. Dự án Thành phố giáo dục quốc tế

Hiện nay dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, chưa triển khai đầu tư xây dựng do còn vướng mắc ở công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, diện tích khoảng 5,5ha, liên quan đến phần đất nông nghiệp, đất nghĩa trang và đất ở của 37 hộ gia đình, cá nhân, hiện chưa xây dựng được phương án bồi thường, tái định cư.

Ngày 26/9/2023, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án, trong đó đề xuất giảm diện tích đất từ 22,1 ha xuống 8 ha, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, giảm tổng vốn đầu tư. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, dự kiến hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án trong tháng 11/2023. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại dự án; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án sớm đưa vào hoạt động.

4. Dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

Ngày 01/8/2023, Nhà đầu tư đã có Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định pháp luật về đầu tư. Ngày 11/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 309/TB-SKHĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh (Cơ sở 2) tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại, Nhà đầu tư đang thực hiện các thủ tục xử lý tài sản trên đất theo quy định pháp luật về đất đai.

5. Dự án Khu âu thuyền Sông Cụt

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Hà Tĩnh rà soát lại quá trình sử dụng đất tại khu vực này và đề xuất phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí quỹ đất; tập trung thực hiện công tác xử lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Bến Âu thuyền.

Câu 3. Đề nghị tỉnh quan tâm, có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu Công nghiệp Hạ Vàng (200 ha), huyện Can Lộc. (Cử tri huyện Can Lộc).

Trả lời:

Khu công nghiệp Hạ Vàng là 01 trong 02 khu công nghiệp của tỉnh, thuộc Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/01/2008, với quy mô phát triển 250 ha, giai đoạn 1 triển khai QH chi tiết 207 ha.

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022, Khu công nghiệp Hạ Vàng (với diện tích 100 ha) có trong phương án phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và thuộc danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định quản lý về khu công nghiệp và khu kinh tế thì hiện nay Khu công nghiệp Hạ Vàng đã đáp ứng điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu công nghiệp (nếu có nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp).

Ngày 28/5/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023 nhằm thu hút, kêu gọi nhà đầu tư vào Hà Tĩnh; đây là cơ sở, tiền đề để đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào Khu công nghiệp Hạ Vàng theo quy định.

Câu 4. Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, các cọc tiêu, biển báo lắp đặt quá nhiều, dày đặc, bị che khuất, có một số đoạn lắp biển báo giảm tốc độ đột ngột dễ xảy ra tai nạn, vi phạm tốc độ. Đề nghị rà soát, điều chỉnh đảm bảo việc lắp đặt cọc tiêu, biển báo theo đúng quy chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. (Cử tri thành phố Hà Tĩnh).

Trả lời:

Theo thẩm quyền quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ thì tuyến Quốc lộ 1 do Bộ Giao thông vận tải quản lý, phân cấp quản lý nhà nước do Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ II quản lý trực tiếp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri phản ánh; ngày 27/10/2023, Sở GTVT đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban ATGT

ting, Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II, UBND thành phố Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc về nội dung kiến nghị của cử tri thành phố Hà Tĩnh. Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã thống nhất về một số nội dung như sau:

- Đối với tuyến QL.1 qua địa bàn thành phố Hà Tĩnh: hệ thống cọc tiêu, biển báo được lắp đặt theo đúng quy định; không có hiện tượng lắp đặt quá nhiều, dày đặc, bị che khuất, không có biển báo giảm tốc độ đột ngột như cử tri phản ánh (tuyến QL.1 qua thành phố Hà Tĩnh đã có các biển báo khu đông dân cư).

- Đối với tuyến QL.1 đoạn ngoài phạm vi thành phố Hà Tĩnh: đơn vị quản lý đã thực hiện việc cấm các biển báo đảm bảo theo đúng quy định, quy chuẩn; một số đoạn tuyến đã tích hợp các biển báo lên hệ cần vươn để hạn chế hiện tượng biển báo dày đặc; các biển báo hạn chế tốc độ được bố trí đúng quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước hình học, khoảng cách theo Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Về các biển báo hạn chế tốc độ khác (cấm hạn chế tạm thời trong quá trình thi công): được bố trí tại các vị trí có công trình xây dựng, sửa chữa định kỳ và các vị trí cải tạo nút giao đã được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt, chấp thuận và Khu Quản lý đường bộ II cấp phép thi công. Hệ thống các biển báo hiệu công trường gồm các biển báo khu vực công trường, biển hạn chế tốc độ đã được bố trí theo đúng hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công trên đường bộ đang khai thác TCCS 14:2016/TCĐBVN và Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

- Ngoài ra, theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II, trong kế hoạch bảo trì năm 2024 đã đề xuất và được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt triển khai dự án hoàn thiện hệ thống ATGT trên tuyến QL.1, trong đó có nội dung điều chỉnh, tích hợp các biển báo lên hệ cần vươn để đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Câu 5. Đề nghị tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm bình chữa cháy cho các hộ dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Cử tri huyện Cẩm Xuyên và huyện Thạch Hà).

Trả lời:

Liên quan đến việc trang bị bình chữa cháy cho hộ gia đình, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2366/UBND-NC ngày 12/5/2023 chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng - Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh,

các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn thực hiện đầy đủ các nội dung về đảm bảo công tác PCCC³.

Hiện nay, đã có nhiều địa phương triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để mua, tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình, điển hình; theo báo cáo của Công an tỉnh, một số địa phương có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng bình chữa cháy cao, như: Thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh (đạt 100%), huyện Đức Thọ (đạt 98%) và thị xã Kỳ Anh (đạt 97%)... đến nay toàn tỉnh đã vận động, hỗ trợ được 255.763 bình chữa cháy cho 255.763 hộ gia đình (đạt 72% số hộ trên toàn tỉnh).

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy theo quy định, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người dân hỗ trợ các địa phương đảm bảo trang bị bình chữa cháy cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Câu 6. Để tạo điều kiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng cảng biển tại khu vực xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. (Cử tri huyện Nghi Xuân).

Trả lời:

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 và Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021, tại khu vực xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân không có quy hoạch cảng thủy nội địa và cảng biển.

Để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư cảng thủy nội địa, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền bổ sung quy hoạch Cảng thủy nội địa Cửa Hội, huyện Nghi Xuân. Ngày 13/10/2023, Sở Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 2384/SGTVT-KHTC₂ gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất bổ sung quy hoạch Cảng nội địa tổng hợp và dịch vụ hạ tầng logistics Cửa Hội (bờ phải Sông Lam thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) vào quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn năm 2050.

³ Cụ thể: Huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy”. ; Tuyên truyền vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, 01 dụng cụ phá dỡ thô sơ bảo đảm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trong khu dân cư, hộ gia đình có phương tiện để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ khi đám cháy mới phát sinh; Tăng cường tuyên truyền, vận động nguồn lực, kinh phí mua, tặng bình chữa cháy cho đối tượng là người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để bảo đảm phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư hoạt động thiết thực, hiệu quả...

Hiện nay, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đang xem xét tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó có nội dung bổ sung quy hoạch Cảng thủy nội địa. Thời gian tới, trường hợp có Quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành; UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án để xem xét đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Cửa Hội, huyện Nghi Xuân trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

Câu 7. Đề nghị tỉnh tiếp tục có giải pháp bảo tồn, xây dựng, trùng tu và phát huy các di tích lịch sử cấp Quốc gia, đặc biệt Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền và Đền thờ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. (Cử tri huyện Nghi Xuân).

Trả lời:

Để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, thời gian qua, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ bảo tồn, xây dựng và trùng tu các di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh. Từ năm 2018 - 2021, cùng với nguồn kinh phí tu bổ, trùng tu di tích được Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ, các địa phương và chủ sở hữu di tích đã huy động hàng nghìn ngày công và hàng chục tỷ đồng để thực hiện việc tu bổ, trùng tu trên 300 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có hơn 40 lượt di tích quốc gia được trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp di tích.

Ngày 16/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 98/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ tu sửa, chống xuống cấp và bảo vệ di tích.

Đối với Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân). Từ năm 2017 đến nay, di tích đang được triển khai tu bổ, tôn tạo Giai đoạn I (2017 - 2023) với tổng nguồn vốn hơn 170,959 tỷ đồng; tổng số vốn đã giải ngân là 80,731 tỷ đồng⁴.

Đối với di tích Đền thờ Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân): năm 2008, di tích được tu bổ, tôn tạo khang trang với các hạng mục gồm: Nhà thờ, Nhà trình diễn Ca trù, Khu Mộ, khuôn viên... Tổng kinh phí hơn 06 tỷ đồng. Sau 14 năm đưa vào quản lý, khai thác, một số hạng mục của Khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Công Trứ đã xuống cấp; ngày 14/9/2022, UBND huyện Nghi Xuân có Văn bản số 1715/UBND-KT&HT về đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch và đầu tư nâng cấp Khu di

⁴ Trong đó: Đợt 1: đã tiến hành trùng tu, tôn tạo các hạng mục công trình: Đình Chợ Trỏ, nhà Tư Văn 1, nhà Tư Văn 2, nhà Bia, phục dựng chùa Trường Ninh, Mộ và đền thờ Nguyễn Nghiễm, Khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Đến nay, các hạng mục đã hoàn thành và bàn giao cho Ban quản lý di tích Nguyễn Du quản lý, sử dụng; Đợt 2: Đã hoàn thành việc xây dựng, tu bổ các hạng mục: Nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền, Lăng Văn Sự, Tuyến đường L1 với chiều dài 2,147m.

tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Công Trứ; ngày 14/12/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 494/TB-UBND tỉnh về Thông báo kết luận cuộc họp UBND tỉnh ngày 07/12/2022, trong đó có nội dung đồng ý cho UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lập Quy hoạch Khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Công Trứ. Hiện nay, UBND huyện Nghi Xuân đang tích cực triển khai lập Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Đền thờ Nguyễn Công Trứ (bao gồm cả khu mộ) đề xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Câu 8. Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ dạy môn Tiếng Anh cho lớp 1, lớp 2 tối đa 7.000đ/học sinh/tiết, một năm học 70 tiết. Tuy nhiên, đối với các trường học vùng sâu, vùng xa, việc hợp đồng giáo viên dạy Tiếng Anh rất khó khăn vì số học sinh trên lớp thấp (14 em/lớp), mức thu không đủ thuê giáo viên hợp đồng. Đề nghị tỉnh quan tâm, giải quyết. (Cử tri huyện Vũ Quang).

Trả lời:

Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2023. Trong quá trình xây dựng Nghị quyết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các Sở, ngành và UBND cấp huyện theo quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, quy định: ngoại ngữ 1 đối với lớp 1 và lớp 2 là môn học tự chọn; thực hiện dạy học tự chọn môn Tiếng Anh là căn cứ vào nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh và khả năng đáp ứng về điều kiện bảo đảm của các cơ sở giáo dục chứ không phải bắt buộc.

Căn cứ vào quy định trên, đề nghị UBND huyện Vũ Quang chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học tự chọn môn Tiếng Anh lớp 1, lớp 2 trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong trường hợp cần thiết, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các trường tiểu học trên địa bàn để tổ chức các lớp dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2.

Câu 9. Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ các đối tượng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn để được hưởng chế độ như đối tượng được quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. (Cử tri thị xã Kỳ Anh).

Trả lời:

Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng hưởng chính sách được quy định tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ: “*Là thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học*”. Chế độ trợ cấp hàng tháng của đối tượng thanh niên xung phong được quy định tại Điều 3 của Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tiên hành rà soát tổng thể việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; trên cơ sở đó trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với mức hưởng trợ cấp hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH₆.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh